



KHAI MINH ĐỨC
TỰ TIN - TINH YÊU - TRÁCH NHIỆM

BẢN TIN KHAI MINH ĐỨC

Tháng 1 & 2/2024



CHÀO XUÂN GIÁP THÌN 2024

1. Lòng biết ơn và lập chí - Chuyên đề giáo dục tuyệt vời dành cho thanh thiếu niên
2. Khai Minh Đức với hội thảo chuyên đề “*Sứ mệnh nghề giáo*”
3. Đại gia đình Khai Minh Đức hân hoan đón xuân mới 2024
4. Tự gói bánh và luộc bánh – Nét đẹp truyền thống quá đỗi thân thương
5. Bí quyết dạy con lòng biết ơn
6. Khai Minh Đức với câu đối ngày Tết
7. Cô trò Khai Minh Đức đẹp rạng ngời trong nắng xuân
8. Sẻ chia yêu thương để ý nghĩa ngày Tết càng thêm trọn vẹn
9. Học sinh lớp “*Làm con phải hiếu*” thực hành ý nghĩa tri ân của Tết cổ truyền
10. Đại gia đình Khai Minh Đức với “*Tết tri ân, xuân hiếu hạnh*” 2024

Với những thông tin ngắn gọn, súc tích, Bản tin Khai Minh Đức sẽ giúp đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức và những người yêu văn hóa truyền thống nắm bắt, cập nhật những tin tức, sự kiện và hoạt động của Hệ thống.

Ban Biên tập Bản tin KMD

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LẬP CHÍ CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỆT VỜI DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN



Trong những năm qua, Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đã đến với nhiều trường Đại học, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên... để chia sẻ với các em học sinh, sinh viên chuyên đề “*Lòng biết ơn & lập chí*”. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí mà Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức thực hiện để đóng góp và công hiến những điều tốt đẹp cho cộng đồng xã hội. Hàng nghìn học sinh, sinh viên đã được chia sẻ về đạo lý của người làm con, đạo lý của người làm học trò, bí quyết học tập và phương pháp lập chí để thành công trong cuộc đời.

Tháng 1/2024, các thầy cô Khai Minh Đức đã đến với trường THCS Lê Hồng Phong (Quận Hà Đông, Hà Nội), trường tiểu học Hồng Minh (Phú Xuyên, Hà Nội) và trường THCS Việt Thống (Bắc Ninh). Khai Minh Đức vẫn tiếp tục hành trình “*đi gieo nắng cuộc đời, trên khắp miền đất nước*” để cùng dựng xây và lan tỏa hạnh phúc khắp muôn nơi.



KHAI MINH ĐỨC VỚI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “SỨ MỆNH NGHỀ GIÁO”



Bắt đầu từ tháng 1/2024, Ban Lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức tiếp tục đến với nhiều trường học để chia sẻ chuyên đề “*Sứ mệnh nghề giáo*” với đội ngũ Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên nhân viên để giúp các thầy cô giáo thêm thấu hiểu sứ mệnh trông người, thêm yêu nghề và thêm gắn bó với nghề.



ĐẠI GIA ĐÌNH KHAI MINH ĐỨC

HÂN HOAN ĐÓN XUÂN MỚI 2024

Chương trình Tết niên 2023 và chào đón năm mới 2024 với nhiều tiết mục đặc sắc và ý nghĩa được các trường trực thuộc Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam long trọng tổ chức trước thềm năm mới. Buổi giao lưu vui vẻ đã khiến cho các thành viên của đại gia đình Khai Minh Đức xích lại gần nhau hơn, thêm yêu nghề và thêm yêu cuộc sống.

TỰ GÓI BÁNH VÀ LUỘC BÁNH - NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG QUÁ ĐỒI THÂN THƯƠNG

Thầy giáo Vọng Tây – người sáng lập Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức không chỉ đưa ra những đường lối, định hướng giáo dục đúng đắn mà còn làm ra một tấm gương của một người Thầy giáo văn hóa truyền thống mẫu mực, giản dị và rất đỗi gần gũi thân thương. Dù đi chuyển đến địa phương nào, Thầy cũng vẫn luôn cần cù, chăm chỉ lao động, không ngại khó, không ngại khổ.

Thầy thường tự tay chuẩn bị nguyên liệu, tự tay gói bánh và luộc bánh. Thầy gói bánh rất thuần thục, rất nhanh và chắc bánh. Chỉ loáng một cái, những chiếc bánh rất đẹp và hấp dẫn đã xuất hiện dưới bàn tay của Thầy. Thầy ân cần, tỉ mỉ dạy học trò quy trình làm bánh. Học trò khắp nơi đều được thưởng thức những chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ú mà tự tay Thầy làm. Thầy còn mang những chiếc bánh thân thương ấy đến tặng cho những người Thầy đáng kính, tặng những người hàng xóm láng giềng. Ai nhận được bánh cũng cảm kích trước tình cảm ấm áp và tâm chân thành của Thầy.

Học tập tấm gương của Thầy, nhiều học trò cũng tự gói bánh, luộc bánh để biếu cha mẹ, họ hàng, bà con làng xóm. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều trường mầm non trực thuộc Hệ thống cũng tổ chức hoạt động cùng phụ huynh gói bánh & luộc bánh chưng để mang bánh đi tặng những người nghèo khó, những người vô gia cư, giúp họ cảm nhận hương vị ấm áp của cái Tết quê hương! Ôi! Văn hóa truyền thống thật đẹp biết mấy! Tình người thật ấm áp biết bao!



BÍ QUYẾT DẠY CON LÒNG BIẾT ƠN

Để xây dựng cho các con lòng biết ơn cha mẹ, kính trọng thầy cô, yêu thương mọi người rất cần sự phối hợp khéo léo của người lớn: Ở trường thì thầy cô nói về công ơn của cha mẹ. Ở nhà thì cha mẹ nói về công ơn của thầy cô, cha nói về công ơn của mẹ, mẹ nói về công ơn của cha, cha mẹ nói về ân đức của ông bà, ông bà nói về ân đức của cha mẹ.

Gia đình là nơi ấm áp nhất, hài hòa nhất. Gia đình là nơi dạy con cái biết gánh vác, biết cảm ân. Gia đình là nơi dạy con cái nhận biết bổn phận, hiểu được phải đốc hết bổn phận, tận hết đạo hiếu.

Tết Nguyên đán là một cơ hội tuyệt vời để cha mẹ dạy con về lòng biết ơn. Vào dịp Tết, khi cha mẹ dạy các con biết tri ân, biết lễ nghĩa, tạo cơ hội cho các con được bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà bằng những hành động, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi của con thì ý nghĩa tri ân của Tết cổ truyền sẽ trở nên đẹp trọn vẹn.



TẾT
TÂN
SỬU
2021



TẾT
NHÂM
DAN
2022



TẾT
KỶ
HỢI
2019



TẾT
QUÝ
MÃO
2023



TẾT
CANH
TÝ
2020



TẾT
GIÁP
THÌN
2024



KHAI MINH ĐỨC

VỚI CÂU ĐỐI NGÀY TẾT

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều háo hức chuẩn bị đón Tết, sắm sửa thật tươm tất để dâng cúng Trời Đất, Tổ tiên với tâm thành kính tri ân. Trước đây, để trang hoàng nhà cửa đón Tết, mỗi gia đình đều treo câu đối đỏ trong nhà để mong những điều may mắn, thành công và bình an sẽ đến trong năm mới.

Trong văn hóa truyền thống của người Việt xưa, tục treo câu đối trong nhà ngày xuân còn là một thú vui tao nhã thể hiện nghệ thuật và trí tuệ chơi chữ của người sử dụng câu đối. Đây không chỉ là một món ăn tinh thần ngày Tết mà còn là tinh hoa của nguồn cội.

Như một nét đẹp truyền thống, hàng năm vào mỗi dịp Tết, thầy giáo Vọng Tây – người sáng lập Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức lại tặng mọi người, mọi nhà câu đối Tết để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp và trao thông điệp yêu thương.



**CÔ TRÒ
KHAI MINH ĐỨC
ĐẸP RẠNG NGỜI
TRONG NĂNG
XUÂN**



Trong tiết trời ấm áp, các bé Khai Minh Đức khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đã được các cô giáo đưa đi du xuân, tắm nắng xuân, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Các cô giáo Khai Minh Đức duyên dáng trong tà áo dài tha thướt, cùng đàn con tung tăng vui vẻ chơi trong vườn hoa. Cô trò được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân với hoa hồng, hoa đào, hoa mai, hoa cúc... Ngày Tết của con có biết bao là điều thú vị: Có lễ nghi ngày Tết, có câu đối đỏ, có bánh chưng xanh, có múa sạp với các trò chơi dân gian, có hoa cỏ mùa xuân hòa trong tiếng cười reo vui vẻ.

SẼ CHIA YÊU THƯƠNG ĐỂ Ý NGHĨA NGÀY TẾT CÀNG THÊM TRỌN VẸN

Ý nghĩa của ngày Tết càng trở nên trọn vẹn khi chúng ta sẻ chia yêu thương đến với tất cả mọi người. Vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, các trường trực thuộc Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đã cùng phụ huynh tổ chức hoạt động gói bánh, luộc bánh (khoảng 8000 chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ú), chuẩn bị những suất quà tặng yêu thương.

Các Thầy Cô cùng phụ huynh và các con đã tổ chức những chuyến đi thăm hỏi, tận tay trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, những người có hoàn cảnh khó khăn, hàng xóm láng giềng, những người lao động vất vả, tặng đội ngũ y bác sĩ - những người luôn nỗ lực làm việc hết mình vì sức khỏe cộng đồng và tặng bệnh nhân của một số bệnh viện như: Bệnh viên Đa Khoa Xanh Pôn (Hà Nội), Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, Bệnh viện Bưu điện 2 (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Quế Võ (Bắc Ninh), Bệnh viện K2 (Thanh Trì, Hà Nội), xóm chạy thận ở Lê Thanh Nghị (Hà Nội), bệnh viện Ung bướu & Bệnh viện Huyết học ở Vinh - Nghệ An...

Cảm ơn văn hóa truyền thống đã lan tỏa yêu thương, khiến cho tình người âm áp biết bao!



HỌC SINH CÁC LỚP “LÀM CON PHẢI HIẾU” THỰC HÀNH Ý NGHĨA TRI ÂN CỦA TẾT CỔ TRUYỀN

Tại Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, trong hoạt động Tết của các lớp “*Làm Con phải hiếu*” (Lớp học miễn phí dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3), các thầy cô giáo đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày Tết và hướng dẫn học sinh ứng dụng vào cuộc sống hiện tại, tạo sự chia sẻ, đoàn kết trong gia đình và xã hội.

Dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của các thầy cô giáo và cha mẹ, các em học sinh lớp “*Làm con phải hiếu*” đã tự tay gói bánh chưng, tự làm những hộp gia vị muối thơm ngon, chuẩn bị những túi quà Tết và mang quà đi biếu tặng những người già, những người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân và gia đình ở vùng sâu vùng xa, các bác lao công đang làm việc vất vả trên đường phố...

Trong quá trình đi thăm hỏi và tặng quà, mọi người đều mở rộng tâm yêu thương, sinh khởi lòng trắc ẩn, bao dung hơn và thấu hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, từ đó thêm trân trọng cuộc sống. Hương vị của Tết cổ truyền thật nồng ấm và chan chứa tình người! Cái Tết đã mang lại cho mọi người sự an vui và niềm vui rất khó tả, trong đó có niềm vui của sự sẻ chia yêu thương.





ĐẠI GIA ĐÌNH KHAI MINH ĐỨC VỚI “TẾT TRI ÂN, XUÂN HIẾU HẠNH” 2024

Đạo hiếu là cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Người xưa đã dạy: “*Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức*”, “*Trong trăm điều thiện, chữ Hiếu đứng đầu*”. Công ơn, ân đức của tổ tiên, cha mẹ, thầy cô đối với chúng ta cao hơn núi, sâu hơn biển, không thể nào đong đếm được.

Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các thầy cô Khai Minh Đức lại thực hành hiếu đạo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ bằng những việc làm thiết thực như: Đi tảo mộ, đi thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, biếu tặng lì xì, thực hiện nghi thức lễ lạy tri ân, rửa chân tri ân ông bà, cha mẹ.

Nét đẹp văn hóa này đã được truyền thừa đến thế hệ sau. Các gia đình Khai Minh Đức đã thực hành “*Tết tri ân, xuân hiếu hạnh*”, mang lại niềm hạnh phúc cho ông bà, bố mẹ và mọi người trong dịp Tết. Chúng ta hãy cùng nhau trân trọng, gìn giữ và lan tỏa tinh thần hiếu đạo để ngọn lửa yêu thương luôn sưởi ấm mọi gia đình Việt Nam!

